



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 15 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง	สื่อ
1. EEเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นรอรับรัฐรายได้โรงไฟฟ้า	ทันหุ้น
2. เกษตรฯขอ2แสนล.งบ62	ข่าวสด
3. เกษตรตั้งแท่นของบ 2 แสนล้าน ตีปีบแผนเพิ่มศักยภาพการผลิต	ไทยรัฐ
4. สศก.ประเมินภาคเกษตรรุ่งปัจจัยหนุนเอื้อ	โพสต์ทูเดย์
5. เกษตรสั่งบินสลายฝุ่น'ระยอง-หัวหิน'	กรุงเทพธุรกิจ
6. BANGKOK POST GROUP	โพสต์ทูเดย์
7. เล็งขอ "ซีพี" ลดค่าปรับคดค้ำอย่างฉาว เกษตรฯไล่เบี้ยข้าราชการทำรัฐเสียหาย	ไทยรัฐ
8. ไทยวิกฤตหนักขาดวัตถุดิบแปรรูป ยอดส่งออกสัตว์น้ำแช่แข็งลดวูบ	ไทยรัฐ
9. เล็ง'ปารีสโมเดล'คุมรถแก๊สพิษ	มติชน
10. คอถ่มน้ย่อยข่าวอุปท.: งานเกษตรอีสานใต้	มติชน
11. คอถ่มน้ย่อย ตรีศูล	เดลินิวส์
12. ภาพข่าว: ล้นซื้อง	โพสต์ทูเดย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์หุ้นหุ้น

หัวข้อ : EE เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นรอรับรายได้โรงไฟฟ้า

วันที่ : พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 3442 หน้า : 1(บนซ้าย), 8

EEเริ่มเห็นสัญญาณฟื้น รอรับรายได้โรงไฟฟ้า

หุ้นหุ้น - EE คาดเริ่มรับอานิสงส์บิกรายรับโรงไฟฟ้า
โอนนำ SSUT พร้อมปักเป้าปี 2561 รายได้เติบโต
ต่อเนื่องจากปี 2560 รับทรัพย์สินไฟฟ้าเต็มพิกัด-
ราคามันปะหลังเริ่มฟื้น → → → **อ่านหน้า 8**



แถมเล็งมองหาโอกาสขยายฐานพลังงานทดแทน
เปิดช่องรับทรัพย์สินเพิ่ม

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แนว
โน้มธุรกิจของ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอร์ยี จำกัด
(มหาชน) หรือ EE ถือว่ายังดีขึ้น
ต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นคาดผลงานใน
ไตรมาส 4/2560 เริ่มดี เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนราว
53 ล้านบาท

เนื่องจากธุรกิจมีการรับรู้รายได้
จากบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ "บริษัท
เอสเอสยูที จำกัด หรือ SSUT" ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทร่วมทุนตั้ง
กล่าวที่ราว 25% เข้ามาเสริม นอก
เหนือจากธุรกิจการขายมันสำปะหลัง
ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง หลังราคาขาย
มันสำปะหลังขยับสูงขึ้น

● เก็บเกี่ยวโรงไฟฟ้าโอนนำ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน SSUT นั้นดำเนิน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าและและโอนนำร่วมกัน
เป็นระบบ Cogeneration ซึ่งใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นพลังงานหลักในการผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาด 240 เมกะวัตต์ ซึ่ง
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้างกล่าว
ส่วนใหญ่หนึ่งได้มีการเซ็นสัญญาขาย
ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา
25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้น COD ใน
ช่วงธันวาคม 2559 และส่วนที่เหลือ

ได้จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้เริ่มสร้างผลกำไรตั้งแต่ช่วง
ไตรมาส 1/2560 ที่ผ่านมา

อนึ่ง งบการเงินงวด 9 เดือนปี 2560 ของ
EE มีกำไรราว 20.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนราว 93 ล้านบาท ขณะที่
ในไตรมาส 3/2560 บริษัทมีกำไรอยู่ที่ 6.87 ล้าน
บาท เทียบกับช่วงไตรมาส 3/2559 ที่ขาดทุนราว
90.62 ล้านบาท เพราะมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก
บริษัทร่วม SSUT จำนวน 17.64 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 13.23 ล้านบาท หรือ 299.83% ตามสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวที่ 25% ของกำไร
สุทธิบริษัทร่วมดังกล่าวประมาณ 70.55 ล้านบาทใน
ไตรมาส 3/2560 ประกอบกับรายได้จากการขายมัน
สำปะหลังอยู่ที่ 2.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.80 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 51.65% เนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตและราคาขายต่อกิโลกรัมปรับตัวสูงขึ้น

● ล้นโกปี 61 งบแจ่ม

สำหรับผลประกอบการปี 2561 เบื้องต้นบริษัท
ประเมินรายได้คงขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2560
เพราะธุรกิจมีการรับรู้ส่วนแบ่งรายรับจากการไฟฟ้า
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่อง หลังโรงไฟฟ้า SSUT
สามารถเดินกำลังผลิตไฟฟ้าได้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น
ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยมันสำปะหลังปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ล่าสุดระบุว่า ราคาหัวมันสำปะหลังสดในเดือน
มกราคม 2560 อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 2.01 บาทต่อ
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนราว 36%
หลังเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นทำให้
ผลตอบแทน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจมัน
สำปะหลังของ EE ด้วย

นอกจากนี้ทาง EE มีแนวคิดมองหาโอกาส
การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนเพิ่มเติม
 อาทิ การลงทุนโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ และระบบสำรอง
ไฟฟ้า เป็นต้นหวังสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจ
และการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ส่วน
รูปแบบการลงทุนนั้นหากมีความคืบหน้าอย่างใดจะ
มีการแจ้งต่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ตลท.) ต่อไป

อย่างไรก็ดี ล่าสุดบริษัทขอแจ้งยกเลิกขาย
หุ้นสามัญในบริษัท บุญเอนก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย ให้แก่ นางสาวรุ่งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ จำนวน
5,399,998 หุ้น คิดเป็น 100% ของหุ้นจดทะเบียน
จำนวนเงินทั้งสิ้น 514.59 ล้านบาท ตามความ
ประสงค์ของผู้ซื้อซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
การยกเลิกการขายหุ้นดังกล่าวแล้ว

สำหรับ บริษัท บุญเอนก จำกัด (บริษัทย่อย
ของ EE) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกษตรกรรม ปลูกมัน
สำปะหลังและพืชพลังงานอื่นๆ โดยมีทุนจดทะเบียน
และชำระแล้ว จำนวน 540 ล้านบาท อีกทั้งบริษัท
ย่อยดังกล่าวยังถือหุ้นในสัดส่วน 100% ในบริษัท
เจริญพรพลังงาน จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเกษตรกรรม ปลูกมัน
สำปะหลังและพืชพลังงานอื่นๆ โดยมีทุนจดทะเบียน
ที่ชำระแล้ว 380 ล้านบาทด้วย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : เกษตรฯขอ 2 แสนล.งบ 62

วันที่ : พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 9941 หน้า : 5(ขวา)

เกษตรฯขอ2แสนล.งบ62

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า งบประมาณปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอตั้งงบรวม 213,386 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 1. กลุ่มงบรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 26,969 ล้านบาท 2. กลุ่มงบรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน ประกอบด้วยแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ต่างๆ 37,581 ล้านบาท 3. กลุ่มงบรายจ่ายบูรณาการ 117,873 ล้านบาท 4. กลุ่มงบรายจ่ายพื้นที่ พัฒนาระดับภาค 30,961 ล้านบาท

โดยมีกระทรวงเกี่ยวข้อง 11 แห่ง แผนบูรณาการ ส่วนใหญ่เป็นแผนบริหารจัดการน้ำ แผนพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร และแผนงานการวิจัยและนวัตกรรม สำหรับแผนพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สศก.เป็นเจ้าของ เสนอของบ 20,365 ล้านบาท

ตั้ง 2 เป้าหมายหลัก 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เน้น 5 สินค้า (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ขางพารา) + 4 plus (สับปะรด มะพร้าว ปศุสัตว์ ประมง) 2) เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : เกษตรตั้งแทนของบ 2 แสนล้าน ตีปีบแผนเพิ่มศักยภาพการผลิต-สมาร์ตฟาร์มเมอร์

วันที่ : พุธสัปดาห์ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 21940 หน้า : 8(บน)

เกษตรตั้งแทนของบ 2 แสนล้าน

● ตีปีบแผนเพิ่มศักยภาพการผลิต-สมาร์ตฟาร์มเมอร์

สองกระทรวง “พลังงาน-พาณิชย์” ออกไปได้อย่างต่อเนื่อง ผสานมาตรการแก้ปัญหาหาคาปาล์ม ตกต่ำ พณิชย์มีมส่งออก ขณะพลังงาน เร่งสปีดไปโอ บี 10 สุดลุ่มด้านเกษตรฯ ยื่นของบประมาณปี 2562 รวมกว่า 213,386 ล้านบาท หวังกระตุ้นศักยภาพ การผลิตจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบ ยกกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานและกระทรวง พณิชย์ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันดำเนิน มาตรการบริหารสต็อกน้ำมันปาล์มดิบใน ประเทศเพื่อพยุงราคาเนื่องจากปริมาณสต็อก น้ำมันปาล์มดิบเมื่อเดือน ธ.ค.สูงมากเป็น ประวัติการณ์ถึง 532,000 ตัน ล่าสุดกระทรวง พณิชย์ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะเร่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 100,000 ตัน ขณะที่กระทรวงพลังงานจะเพิ่มสัดส่วน การนำน้ำมันปาล์มดิบผลิตเป็นไบโอดีเซล จาก 7% หรือปี 7 เป็น 10% หรือปี 10 ช่วย ระบายสต็อกน้ำมันปาล์มดิบได้ 6 ล้านลิตร ต่อวัน จากปกติ 4 ล้านลิตรต่อวัน

“ตั้งแต่เดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา กระทรวง พณิชย์ระบายสต็อกน้ำมันปาล์มดิบได้ 157,000 ตันต่อวัน และกระทรวงพลังงานสามารถเพิ่ม กำลังการผลิตไบโอดีเซลได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คงเหลือสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ 407,000 ตัน ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น จาก 19 บาทต่อลิตรโลกรัม (กก.) เมื่อเดือน ธ.ค.2560 เป็น 21 บาทต่อ กก.ในขณะนี้ และราคาผลปาล์มดิบราคาเพิ่มขึ้นจาก 8.37 บาทต่อกก. ไปอยู่ที่ 4.10 บาทต่อกก.จึงมั่นใจ ว่าจะสามารถระบายสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผย ว่า ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรวม กว่า 213,386 ล้านบาท จำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาค รัฐจำนวน 26,969 ล้านบาท 2.กลุ่มงบประมาณ รายจ่ายของกระทรวงและหน่วยงาน (Function) ซึ่งประกอบด้วยแผนงานพื้นฐานหรือ แผนงานยุทธศาสตร์ต่างๆ 37,581 ล้านบาท 3.กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) จำนวน 117,873 ล้านบาท โดยงบประมาณ ส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานการบริหารจัดการน้ำ แผนงานพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร และแผนงานการวิจัยและนวัตกรรม และ 4.กลุ่ม งบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) เพื่อพัฒนา พื้นที่ระดับภาคจำนวน 30,961 ล้านบาท

สำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ การผลิตภาคเกษตรปี 2562 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม งบประมาณ Agenda ที่ สศก.ได้เสนอขอ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,365 ล้านบาท นั้น มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ 7 กระทรวง 60 หน่วยงาน 4 รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง มหาดไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้มี 2 เป้าหมายหลักสำคัญคือเป้าหมาย ที่เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า เกษตรทั้งระบบ เน้น 5 สินค้า ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน และยางพารา รวมถึงสับปะรด มะพร้าว ปศุสัตว์ ประมงด้วย ส่วนเป้าหมายที่ 2 คือการที่

เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น เกษตรกรปราดเปรื่อง (สมาร์ตฟาร์มเมอร์) สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวนกว่า 213,386 ล้านบาท เป็น งบประมาณตามนโยบายสำคัญของกระทรวง เกษตรฯ 16 นโยบาย จำนวน 143,109 ล้าน บาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ที่การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรสู่มาตรฐานการผลิตที่ดี (GAP) ระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบรวมกลุ่มแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และเกษตรอินทรีย์

“การเสนอของบประมาณปี 2562 ได้ คำนึงถึงความสอดคล้องกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อเดินหน้านำการผลิตภาคการเกษตร เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ยกกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์

หัวข้อ : สศก.ประเมินภาคเกษตรรุ่งปัจจัยหนุนเอื้อ

วันที่ : พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 5488 หน้า : A5(ซ้าย)

สศก.ประเมิน ภาคเกษตรรุ่ง ปัจจัยหนุนเอื้อ

โพสทูเดย์ - สศก.ระบุทิศทางสินค้าเกษตรปี 2561 สดใส หลังฟื้นวิกฤตภัยธรรมชาติคลี่คลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2561 คาดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จากผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศและยังมีน้ำต้นทุนเหลือมากพอ สำหรับการทำเกษตรจากการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การเพาะปลูกทำได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สศก.ได้วิเคราะห์ดัชนีรายได้เกษตรกรในปี 2560 พบว่าเพิ่มขึ้น 2.97% เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.87% ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง 2.74% เมื่อ

พิจารณาถึงรายได้เกษตรกรในแต่ละหมวดสินค้า พบว่าหมวดพืชผลเพิ่มขึ้น 5.42% ซึ่งรายได้เกษตรกรมาจากสินค้าพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว นาปรัง ยางพารา อ้อยโรงงาน ทูเรียน และมังคุด ขณะที่รายได้เกษตรกรในหมวดปศุสัตว์ลดลง 4.03% เนื่องจากผลผลิตสินค้าปศุสัตว์หลักทั้งไก่เนื้อ สุกร และไข่ไก่ ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาสินค้าปศุสัตว์ส่วนใหญ่อ่อนตัวลงและหมวดประมง (กุ้งขาวแวนนาไม) ลดลง 1.66%

อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรช่วงปี 2560 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556-2559 เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาในเรื่องภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมมาโดยตลอดครอบคลุมพื้นที่เกษตรเป็นวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักหลายชนิด อาทิ ข้าวนาปรัง พืชไร่

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า ได้เดินหน้าแก้ปัญหาผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมและปรับเปลี่ยนผลผลิตให้เกษตรกรได้รับรู้และตัดสินใจที่จะผลิตตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก การใช้ตลาดนำการผลิตในรูปแบบการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ เป็นต้น ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : เกษตรสั่งбинสลายฝู่น'ระยอง-หัวหิน'

วันที่ : พุธสัปดาห์ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 10738 หน้า : 6(กลาง)

เกษตรสั่งบินสลายฝู่น'ระยอง-หัวหิน'

กรุงเทพธุรกิจ ● กระทรวงเกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงขึ้นบินสลายฝู่นละออง ระยอง-หัวหินระบุงยังไม่มีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำส่วนปริมาณน้ำในอ่างใหญ่และปานกลางมีปริมาณ 76% ของความจุ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาฝู่นละอองและฝู่นละอองในขณะนี้ว่า ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมขึ้นบินในเขตจ.ระยองและอำเภอหัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะแก้ปัญหาฝู่นละอองและฝู่นละอองได้ในเร็ว ๆ นี้

นายสรวิช ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง ว่า ขณะนี้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ (วันที่ 13 ก.พ.) รวมกันทั้งสิ้น 57,595 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 76% ของความจุอ่าง ถือว่ามากกว่าปี 2559 รวม 8,240 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ำใช้การได้ 33,676 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 65% ส่วนปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 17,845 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 72% ของความจุ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 11,149 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61% ขณะที่สถานการณ์น้ำในลำน้ำสายหลักทั่ว

ประเทศยังอยู่ในเกณฑ์น้อย

ส่วนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน(วันที่ 7ก.พ.) มีการเพาะปลูกแล้ว 11.87 ล้านไร่ คิดเป็น 81% ของแผน (แผนการปลูก 14.59 ล้านไร่) ส่วนของข้าวมีการเพาะปลูกไปแล้ว 9.96 ล้านไร่ คิดเป็น 85% ของแผน (แผน 11.69 ล้านไร่)

นายพีรพันธ์ คอทอง รองโฆษกกระทรวงเกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าการวิเคราะห์ปริมาณฝนและปริมาณอ่างเก็บน้ำถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและจากการวิเคราะห์พบว่าจะมีพื้นที่เกิดภาวะภัยแล้ง

ใน 47 จังหวัด จำนวน 3.82 ล้านไร่ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง 0.23 ล้านไร่และเสี่ยงปานกลาง 2.59 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตนอกชลประทาน

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมมาตรการเพื่อลดภัยแล้งประกอบด้วย 4มาตรการ 18โครงการ งบประมาณ 11,730.21 ล้านบาท เช่น การติดตามสถานการณ์น้ำ ปรับปรุงพื้นที่แล้งซ้ำซาก การปลูกพืชหลากหลาย การปลูกพืชปุ๋ยสด การปลูกพืชอาหารสัตว์ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน ขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง การประเมินมูลค่าความเสียหายโดย สศก., การจ้างแรงงานชลประทานและการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย



หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จัดงานฉลองครบรอบ 15 ปีอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากดริมทีมเศรษฐกิจ เข้าร่วมแสดงความยินดี นำโดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว. การคลัง, กฤษฎา บุญราช รมว. เกษตรและสหกรณ์, อุตตม สาวนายน รมว. อุตสาหกรรม, สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พาณิชย์, ถ่ายภาพร่วมกับคุณวรชัย พิจารณ์จิตร, คุณเอกฤทธิ์ บุญปิติ, คุณธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี



อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



กฤษฎา บุญราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์





(จากซ้าย ไปขวา) มงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. เอสซี (ประเทศไทย) / ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) / ชามุขศักดิ์ เพ็ญฟู กรรมการ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ / เอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. บางกอก โพสต์ / อุดม สวานาน รมว. อุตสาหกรรม / วรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. บางกอก โพสต์ / อภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ รมว. การคลัง / สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พาณิชย / ไพโรจน์ กิยานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด / วีร์ อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย / กัธธ ตติยกรวี กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย



เล็งขอ "ซีพี" ลดค่าปรับคดีกล้วยฉาบ เกษตรฯ ไล่เบี้ยข้าราชการทำรัฐเสียหาย

นายภุชญา บุญราช รุมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีศาลฎีกาสูงสุดได้ตัดสินให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรแพคดีแก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมิลด์พันธุ์ จำกัด บริษัทในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือซีพี ที่เป็นคู่สัญญา ในการส่งมอบกล้วย ให้กับโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ล้านไร่ ระยะเวลาของโครงการ 8 ปี (2547-2549) ซึ่งต้องมีการส่งมอบกล้วย 10 งวด แต่กระทรวงเกษตรฯ ส่งเพียง 8 งวด เหลืองวดที่ 9 และ 10 ที่มีปัญหาการส่งมอบ จนเกิดการฟ้องร้องกันสุดท้ายกระทรวงเกษตรฯ แพคดี โดยศาลฎีกาสูงสุดมีคำสั่งให้กระทรวงเกษตรฯ ต้องชำระค่าปรับกรณีผิดสัญญาส่งมอบกล้วย วงเงินทั้งสิ้น 300 ล้านบาท

ขณะนี้ตนได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร ไปเจรจากับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมิลด์พันธุ์ จำกัด ในเครือซีพีแล้ว เพื่อขอลดค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ตามศาลสั่งลงให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะตั้งเรื่องเสนอของบประมาณจากภาครัฐบาลเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากโครงการของรัฐบาล โดยโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ล้านไร่นั้นเป็นโครงการรัฐบาลสมัยปี 2546 ดำเนินการไว้ ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยที่นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

"กระทรวงเกษตรฯ จะเจรจาขอเอกชนลดหนี้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะทำเรื่องของงบประมาณมาชดเชย คงไม่ใช่แค่เงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางหรือเงินชดเชย เพราะตามวัตถุประสงค์เงินชดเชยใช้ไม่ได้ ส่วนความบกพร่องในหน้าที่ของข้าราชการในกรมวิชาการเกษตรนั้น ก็จะดำเนินการสอบสวนว่ามีใครทำให้ภาครัฐเสียหายในกรณีนี้หรือไม่ ซึ่งถ้าหากมีจะต้องรับผิดชอบที่ทำให้รัฐบาลต้องเสียหายและสูญเสียเงินงบประมาณของประเทศ".

● ยอดส่งออกสัตว์น้ำแช่แข็งลดวูบ ● เรือประมงจอดสนิทไม่จับปลา

ไทยวิกฤติหนักขาดวัตถุดิบแปรรูป

นายฤทธิชัย บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังนาย พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเข้าพบว่ามีผู้ประกอบการกำลังประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับแปรรูปและส่งออกเนื่องจากทางการไทยได้แก้ไขระเบียบหรือกฎหมายต่างๆ ของภาคประมงตามระเบียบของต่างประเทศ จนทำให้ประมงพาณิชย์ถูกควบคุมการออกเรือ ขณะที่ประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกไปประมงได้ ทำให้ไทยจากเคยเป็นผู้ผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำอันดับ 1 ของโลก ตกมาอยู่ที่อันดับ 3 หรือ 4 เนื่องจากมีปริมาณสัตว์น้ำมีไม่เพียงพอที่จะนำไปแปรรูปเพื่อส่งออก จึงได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การค้าไทยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังขอให้สภาหอการค้าไทยประสานความร่วมมือกับเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดนำพ่อค้าและผู้ประกอบการเอกชนลงพื้นที่ติดตามการรวมกลุ่มทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์ ในสินค้าที่เอกชนต้องการผลิต เพื่อให้เกิดการซื้อขายโดยตรงจากผู้ผลิต อย่างไรก็ตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ คือ ต้องการให้เกษตรกรรวมในเครือข่ายทั้งหมด

มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและมีตลาดรองรับที่แน่นอน

นายพจน์ กล่าวว่า เรื่องปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่มีปริมาณลดลงเนื่องจากไทยต้องทำตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (อียู) เรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หรือไอยูยูนั้น เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ได้ยื่นหนังสือถึงรมว.เกษตรฯ เพื่อเสนอแนะแนวทางเพื่อหาวิธีแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตามปีนี้ไทยยังขาดกุ้งเพื่อไปแปรรูปอีกจำนวนมาก เนื่องจากปีที่แล้วไทยผลิตกุ้งได้เพียง 260,000 ตัน ขณะที่โรงงานแปรรูปมีความต้องการกุ้งสูงถึง 350,000 ตัน จึงต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึ้น

ด้านนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ขณะนี้วัตถุดิบในการทำสินค้าแปรรูปเพื่อส่งออกมีปริมาณน้อย เพราะจำนวนเรือประมงที่ออกทะเลลดลง ทำให้จับปลาได้ปริมาณไม่มาก ประกอบกับการที่ไทยไม่สามารถนำเข้าปลาจากอินโดนีเซียได้ เนื่องจากอินโดนีเซียปิดทำการประมง และกุ้งไทยประสบปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (อีเอ็มเอส) ยังฟื้นตัวไม่มากทำให้ไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่นำมาแปรรูปในอุตสาหกรรม.

เล็ง'ปารีสโมเดล' คุมรถแก๊สพิษ

หน่วยงานรัฐพนักกำลังแก๊สพิษ
เกินมาตรฐานปกคลุม กทม.-
ปริมณฑล (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ฝุ่นพิษ

กรณีเกิดหมอกหนาปกคลุมเหนือพื้นที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า
3 สัปดาห์ ซึ่งต่อมากกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบุว่าหมอกดังกล่าวคือฝุ่นละอองขนาดเล็ก
หรือพีเอ็ม 2.5 (PM 2.5) ที่เกิดจากสภาพ
อากาศแปรปรวน ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผล
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และล่าสุด
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) กล่าวว่า จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการ
ทำฝนเทียม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการ สธ. พร้อมด้วยนายวิจารณ์ ลิมา
ณายา ปลัด ทส. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รอง
ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) นพ.สุวรรณชัย
วัฒนาวิจิตรชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ
นายภมร พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการ
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาและดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยผู้
แทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมแถลงมาตรการ
ป้องกันมลพิษและการดูแลสุขภาพประชาชน

นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า 1 เดือนที่ผ่านมา
มีข่าวมลพิษทางฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า
2.5 ไมครอนในอากาศพื้นที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน ซึ่งรัฐบาลติดตาม
เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และกำชับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันและลดปัญหา
ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานก็ดำเนินการ
มาตลอด แต่ต้องแถลงอย่างเป็นทางการ
เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ โดยจากกรณีที่
คพ.พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน
เกินค่ามาตรฐานในบางจุดของพื้นที่กรุงเทพฯ

สธ.ได้ติดตามเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน
ตลอด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุ
หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วยกลุ่มโรคทาง
เดินหายใจ

นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า เบื้องต้นเน้นเฝ้า
ระวังใน 4 กลุ่มโรค คือ 1.โรคทางเดินหายใจ
2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.เยื่อตาอักเสบ
และ 4.โรคผิวหนัง กำชับโรงพยาบาลดูแล
และเฝ้าระวังผู้ป่วยนอกที่เข้ามารักษาในช่วง
ที่เกิดปัญหาฝุ่นละอองเรื่อยมาจนทุกวันนี้ รวม
ไปถึงผู้ป่วยที่ไปห้องฉุกเฉิน ซึ่งยังไม่พบผู้ป่วย

ที่มีอาการตามกลุ่มนี้

“อย่างไรก็ตาม กำชับให้ต้องเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง และยังแจ้งไปยังประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงให้ระมัดระวังตัวเอง หลีกเลี่ยงไป
ในบริเวณดังกล่าว หรือหากจำเป็นต้องทำงาน
ในพื้นที่เป็นเวลานานๆ แทบทั้งวัน ต้องสวม
หน้ากากอนามัยชนิด N95 ซึ่งจะป้องกันฝุ่น
ขนาดเล็กได้ แต่หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้อง
ถึงขนาดสวมหน้ากากชนิด N95 เนื่องจาก
ค่อนข้างสวมใส่ยาก ไม่สบายมากนัก อาจ
เป็นหน้ากากคาร์บอนก็ได้” นพ.ปิยะสกลกล่าว

ด้านนายวิจารณ์แถลงว่า ที่ผ่านมา คพ.ได้
ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน
วัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดทุกชั่วโมง
โดยใช้เครื่องวัดจาก 6 สถานี พบค่าเกิน
มาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะช่วง
เดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการ
ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองตั้งแต่ปี 2559 ปี 2560 และ
ปี 2561 พบว่าค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม
แหล่งใหญ่ที่เกิดปัญหาฝุ่นในกรุงเทพฯ
มาจากการจราจร โดยควันมาจากรถยนต์
จำนวนมาก ซึ่งในกรุงเทพฯพบรถยนต์ถึง 9.8
ล้านคัน และเพิ่มขึ้นทุกปี

“นโยบายในการป้องกันปัญหาไอเสียจาก
รถยนต์คือเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันเราใช้เชื้อ
เพลิงตามมาตรฐานยูโร 4 ซึ่งมีค่าซัลเฟอร์ 50
หน่วย เดิมวางแผนว่า ในปี 2566 ใช้มาตรฐาน
ยูโร 5 จะมีค่าซัลเฟอร์เหลือเพียง 10 หน่วย
แต่ยังอีกนาน ขณะนี้กำลังพิจารณาว่าอาจต้อง
เลื่อนการใช้น้ำมันค่ามาตรฐานยูโร 5 เร็วขึ้น
หรือไม่” ปลัด ทส.กล่าว และว่า สำหรับกรณี
ที่มีการแพร่ภาพฉายสปอตไลต์แล้วเห็นฝุ่น
ละอองรวมตัวกันหนาแน่นนั้นเป็นความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากหากเป็นฝุ่นละออง
ขนาด 2.5 ไมครอน จะมองไม่เห็น และคลิป
ดังกล่าวเป็นของเมื่อ 2 ปีก่อน และไม่ใช้ฝุ่น

ขนาด 2.5 ไมครอน

ด้านนางสุวรรณากล่าวว่า รถยนต์ใน
กรุงเทพฯที่ใช้แก๊สดีเซล ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
มีถึงร้อยละ 25 ขณะที่ถนนที่รองรับไม่เพียง
พอกับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่ม โดยรถยนต์มี
มากกว่าถนนถึง 4.4 เท่า มีรถยนต์ขึ้นทะเบียน
เพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยขณะนี้มี 500,000 คัน
อย่างไรก็ตาม กทม.มีมาตรการเพิ่มความถี่
การทำความสะอาดถนน เพราะเป็นสาเหตุ
หนึ่งเช่นกัน ซึ่งเห็นผลชัดเนื่องจากการตรวจ
วัดค่าเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00
น. ค่าฝุ่นละอองยังเกินค่ามาตรฐาน แต่เมื่อ
มีการทำความสะอาดช่วงค่ำ ประกอบกับวันที่
11 กุมภาพันธ์ การจราจรไม่พลุกพล่าน การ

ใช้รถยนต์น้อยลง ทำให้ค่าฝุ่นละอองลดลง
ซึ่ง กทม.กำชับให้ทำความสะอาดในจุดเสี่ยง
ทุกวัน จากเดิมจะทำทุกสัปดาห์ และจะขยาย
ไปยังทุกพื้นที่ด้วย

“ในอนาคต กทม.จะมีระบบขนส่งมวลชนที่
ครบครันในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่จะ
แล้วเสร็จหมดในปี 2572 น่าจะช่วยแก้ปัญหา
จราจรได้ ขณะเดียวกัน น่าจะใช้ปารีสโมเดล
ที่ในเมืองใหญ่จะกำหนดให้รถยนต์เข้าเมืองได้
ตามเลขทะเบียนคู่หรือคี่ โดยกำหนดเป็นวันๆ
จำเพาะ เป็นต้น” รองปลัด กทม.กล่าว

นายภมรกล่าวว่า ช่วงเดือนมกราคม
อากาศในพื้นที่กรุงเทพฯถูกกดทำให้ลอยสูง
เพียง 3 กิโลเมตร บวกกับไม่มีฝนทำให้ปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กมีปริมาณมาก นับตั้งแต่
วันวาเลนไทน์ คือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นต้น
ไป อากาศในกรุงเทพฯจะลอยตัวได้สูงขึ้นเป็น
4-5 กิโลเมตร จะส่งผลให้การกระจายของฝุ่น
ละอองขนาดเล็กดีขึ้น สถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่
กรุงเทพฯจะเริ่มคลี่คลายขึ้น

ขณะที่นางสุนิ ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดี คพ.
กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ฝุ่นละออง โดยเฉพาะการก่อสร้าง ให้
มีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง รวมทั้งรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ให้มีการปิดคลุมให้มิดชิด เพื่อช่วยลดปริมาณ
ฝุ่นละอองลงได้ ส่วนข้อกังวลเรื่องการเผา
กระดาษเงินกระดาษทอง เนื่องในช่วงเทศกาล
ตรุษจีนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นั้น ไม่น่ากังวล
ว่าจะกระทบค่าฝุ่นละออง แต่ที่กังวลคือสาร
ก่อมะเร็ง อย่างไรก็ตามการเผาควรทำที่โล่ง
ไม่ควรพรหมน้ำ เพราะทำให้ควันควบแน่น เเผา

เสร็จให้รีบปิดฝาเพื่อลดการฟุ้งกระจาย

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน จำนวน 6 สถานี ในพื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ เวลา 08.00 น. ตรวจวัดได้ระหว่าง 52-72 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เกินเกณฑ์มาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม. โดยที่บริเวณริมถนนพระรามสี่ 53 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ริมถนนอินทรพิทักษ์ 72 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ริมถนนลาดพร้าว 53 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ริมถนนพญาไท 52 ไมโครกรัม/ลบ.ม. เขตบางนา 61 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และเขตวังทองหลาง 60 ไมโครกรัม/ลบ.ม. โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ที่ริมถนนอินทรพิทักษ์และริมถนนพญาไท

นายฤทธิชัย บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่นายภักดิ์มีคำสั่งให้กรมฝนหลวงทำฝนเทียมเพื่อชำระล้างฝุ่นละอองใน กทม.เบาบางลงนั้น ปรากฏว่าช่วงเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ กรมฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดระยองและหัวหิน ยังไม่สามารถปฏิบัติการกิจเพื่อทำให้เมฆบางส่วนเคลื่อนตัวมายังพื้นที่ กทม.ได้ เนื่องจากความชื้นยังไม่เหมาะสม ขณะนี้กรมฝนหลวง

ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมควบคุมมลพิษเฝ้าติดตามสภาพอากาศตลอดเวลา หากสภาพอากาศเหมาะสมจะปฏิบัติการกิจฝนหลวงทันที

“เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ สภาพอากาศเหมาะสมจึงขึ้นบินทำภารกิจฝนหลวงได้ แต่ด้วยทิศทางลมทำให้ฝนโปรตกที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ไม่เข้าพื้นที่กรุงเทพฯ” นายฤทธิชัยกล่าว

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปกติกรมฝนหลวงจะปล่อยบัลลูนตรวจสภาพอากาศออกไปวัดสภาพอากาศชั้นบนในช่วงเช้าของทุกวัน แต่จากการกำชับของนายภักดิ์จึงเพิ่มบัลลูนตรวจสภาพอากาศออกไปในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการทำงานให้ละเอียดขึ้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการปล่อยบัลลูนตรวจอากาศอยู่ที่ 20,000 บาทต่อครั้ง ขณะนี้ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดระยองและหัวหินรายงานว่าสภาพเมฆไม่มีการพัฒนาตัวมากนัก และมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่าช่วงเช้า จึงยังไม่สามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ภูมิภาค
วันที่: พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ปีที่: 41 **ฉบับที่:** 14585
Col.Inch: 5.75 **Ad Value:** 8,912.50
คอลัมน์: ย่อยข่าวอปท.: งานเกษตรอีสานใต้

หน้า: 20(กลาง)
PRValue (x3): 26,737.50 **Clip:** Full Color



●งานเกษตรอีสานใต้

อุบลราชธานี - ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 เพื่อบริการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการเกษตรจากหน่วยงานรัฐ เอกชน แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์นี้



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561*

ขอบคุณร.ม.เกษตรฯ กฤษฎา บุญราช ให้กรมฝนหลวงนำเครื่องบินจาก หน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว นครสวรรค์,ระยองพร้อม ณ ที่ตั้งรอสภาพอากาศอำนวย กำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 มลพิษเกินมาตรฐานคุกคามกรุงเทพฯ* ดูแลกันหน่อย กำลังแต่งตัวเป็นเมกะซิตี “มหานคร” ภายใน 5 ปีลุ้นขึ้นชั้นสินค้า “แบรนต์เนม” ระดับเดียวกับนิวยอร์ก,ปารีส,ลอนดอน,โตเกียว... ถึงจุดนั้นเท่,กินได้ด้วย!*

เหนียวครับ,เหนียวหนึบช่วยอดนิยาม “นาฬิกาหูก” กระแสตกให้ชาวเจ้าลัวส์ลัวส์วิ่งไปช่วงสั้นๆก็คัมแบ็ก รอบนี้กิจการภายในกรม.ล่อกันเอง กว่าจจะจบมีฟกซ้ำดำเขียว* ปวดศีรษะคือลุงตุ๋ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บากหน้าให้สังคมรุมตำหนิวิจารณ์จนไฟใหญ่เริ่มชาลงก็เซอร์ไพรส์ ร.ม.ศึกษาฯ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สาตน้ำมันลูกโซนรอบใหม่- อย่างหนา โดนแฉขนาดนั้นเป็นพมลาออกตั้งแต่เรือนแรก* ไม่รู้สิ.. “ตริศุล” ไม่ทราบลุงตุ๋เคลียร์ตรงไหนทุกถ้อยคำทุกท่าทีบอกชัด... มี 2 คนต้องเฝ้าดูตัวเอง รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับร.ม.หมอธี รายแรกเรื่องเดิมนาฬิกาหูกเพื่อน รายหลังแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำรุนแรงโดย “ไม่จำเป็น” หรือเปล่า?* การยื่นหยัดหลักการของตัวเองได้รับความเคารพแต่ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย “ถ้า-ถ้าเป็นผม” ไม่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงโดย “สมมุติ” ขึ้นมา พุดไปเพื่อตัวเองดูดี-คนอื่นที่ถูกพาดพิงเน่าสนิท* มีใครซักคนในกรม.เอามั่ง บริหารการศึกษาชาติห่วยแตกนักเรียนไทยบ๊วยสุดทุกวิชาทดสอบ “ถ้าเป็นผม” ลาออกไปแล้ว... ถามว่าเกิดประโยชน์โคกผลอะไรกับใคร?* บาดแผลสมานด้วยคำ ขอโทษ ส่วนจะสนิทเพียงไรเป็นอีกประเด็น... ได้รับหนังสือดีเล่มหนึ่งว่าด้วยการหยุด คิดซัก 5 วินาที ก่อนคำพูด หลุดออกจากปาก ไปหาอ่านกันบ้างเถิด เตือนตัวเองว่าที่จจะพูดนอกกรอบหรือในกรอบ,จำเป็นแค่ไหนเพียงไร นึกภาพให้ได้ต่อสิ่งที่จะเกิดตามมา?* ...ไม่นำมาย่ำใหญ่ลามเป็นเหตุ กระทบเลือกตั้ง นะกรณีตำรวจ,ทหารบุกจับระเบิดขว้าง,ระเบิดปิงปอง,ไปบ๊อบบอม,ประทัดยักษ์พันตะปูที่คอนโดฯเมืองทอง... โยงถึงการ์ดเสื้อแดงเครือข่ายโกตั้นปช.พันธุ์ดู* พบเบาะแสอาจก่อเหตุร้ายก็กวาดล้างจับกุมไปรัฐบาลและคสช.เป็นผู้ถือกฎเหล็ก... ลากเลือกตั้งไปด้วยข้ออ้างพบสัญญาณป่วน เท่ากับฟ้องตัวเอง บกพร่อง ควบคุมบ้านเมืองไม่ได้เสียหายหมดเลยนะท่าน?!* ...มองด้วยสายตาชาวบ้าน คดีห่วย 30 ล้าน “ครู VS ตำรวจ” แน่นนอนในจุดสุดท้ายฝ่ายหนึ่ง “ลูก” ฝ่ายหนึ่ง “ราย” ความน่าสนใจอยู่ที่ทนายไม่ทราบรู้ขนาดไหนช่วยผิดคนหรือถูกคน ขาวหรือดำ มวยคู่นี้ไม่มีเสมอ* ...น่าตกใจ! คดีทุจริต เงินช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น... เร็วร.ม.การพัฒนาสังคมฯ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ พฤติการณ์เหิมเกริมมากไม่เกรงกลัวขนาดใช้นักศึกษาฝึกงานทำ

เอกสารเท็จจนถูกแฉ🌟 ก่อนหน้านี้มีพนักงานลูกจ้างไว้อยู่ใช้ โกง ทั้งลายเซ็น,พิมพ์มือ ไม่สำนึกผิด กลับไล่เขาออกหันมาใช้ บริการนักศึกษาฝึกงาน... “ตี๋สุล” เห็นก็ชวนสงสัยอีกหลายศูนย์มี พฤติกรรม “โกงเอาอย่าง” ...ห้ามยาก แต่เอาตัวมาลงโทษไม่ยาก ทำ กันโจ่งแจ่งโหล่งโจ่งมาก!🌟... ชาวญี่ปุ่นบอกทางเขาไม่เอาด้วย ร่วมลงทุนรถไฟความเร็วสูง “กรุงเทพฯ-เชียงใหม่” ทางเรายังเสี่ยง แข็งไม่จริง-ไม่จริงยังอยู่ระหว่างการพิจารณา?... ดูท่าที่ที่ยุ่นแต่แรก เชื่อเกินร้อยละร้อยเขาปฏิเสธลงชั้น อยู่ที่ฝั่งเราจะเอาไป?🌟 อันนี้ถูก! รมว.อาคม เต็มพินยาไฟลิสฐ ยืนยันมาตรฐานชินคันเซ็น คงความเร็ว 300 กม./ชม. เหลือใจหทัยใหญ่ “คุ้มทุน” ว่ากันตามตรง ไล่ไป 420,000 ล้านบาทเพื่อขนส่งผู้โดยสารมันคงไม่ใช่... “ตี๋สุล” เคยคุยกับผู้บริหาร สายการบินโลว์คอสต์ เจ้าใหญ่จะรับมือไฮ-สปีด เทรนยังงัย คำตอบคือ “สู้ทุกราคา” รถไฟเก็บถูกก็ถูกด้วย หมัดต่อ หมัดโอกาสรถไฟชนะเครื่องบินยังมองไม่เห็น🌟 จุดคุ้มทุนจึง อยู่ที่ พัฒนาเมืองในเส้นทาง ขยายธุรกิจตามสถานี ยกกระต๊อบ ท่อง เทียว ขบปมตรงนี้ไม่แตก หยุตไว้ก่อนดีไหม?🌟... ความรู้ใหม่? สนง.สลากรบินแบ่งฯจะเช็กบิล “หวยซุด” ขายเกินราคาด้วยการเป็น เจ้าภาพทำซะเอง... ต้องผ่านการทำ “ประชาพิจารณ์” ด้วยหรือ?🌟 น่าจะเป็นวิธีบริหารจัดการภายในองค์กร ขจัดผู้ค้าขูดรีดผู้ บริโภค ไม่กลัวคำขูตัดโค้วตา... ด้วยขั้นตอนโน่นนี่รุ่งรังกว่าจะเป็นจริงก็ครึ่งหลังของปี(อย่างรวดเร็ว)... กลัว ช็อกตลาด หรือกลัวบรรดาพี่จะช็อกกันแน่?🌟... เห็นด้วยกับเบงกัชาติ ผู้ว่าฯวิริไท สันติประภาพ ห้ามทำธุรกรรมใดๆกับเงินสกุลดิจิตอลหรือ “คริปโตเคอเรนซี” ไม่ว่าจะ Bitcoin Litecon Ethereum Zcash Dash หรือ Ripple ไม่มีคุณสมบัติใช้หนี้ได้ตามกฎหมาย🌟 ที่ฮือฮาในบางประเทศเขา อาจมีระบบจัดการเข้มแข็ง... ธรรมชาติของเงินดิจิตอล ไว้ใจยาก ขึ้นลงวูบวาบ “ตี๋สุล” ชอบที่มีผู้ เทียบเป็น ปรากฏการณ์จตุคามรามเทพ ปุบปับแป็บเดียว-หน้ามือเป็นอะไรก็ไม่รู้?🌟... สังคมวัน พุธที่ 15... 09.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เชิญผู้มีใจกุศล ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “ไทยพาณิชย์ร่วมใจไทยให้โลหิต” หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ หอประชุม มหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่🌟 18.00 น. มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้บริหารสยาม พิวรรณ์ ผนึกกำลัง 3 ศูนย์การค้าแสดงพลังความเป็น One Siam จัดงาน Siam Delightful Chinese New Year ชมประติมากรรมโคมไฟ และกิจกรรมเสริมมงคล ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 24962

Col.Inch: 99.27 Ad Value: 218,394

คอลัมน์: ตี๋สุล

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 655,182

Clip: Full Color

สยามดิสคัฟเวอรี ถึง 18 ก.พ.🌟 วาระตรุษจีนเช่นกัน พสุ ลิขิตพัลลภ วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ จัดงาน “บลูพอร์ต ฉลองตรุษจีนเฮงเฮง... มั่งมีศรีสุข” ชมการแสดงเชิดพญามังกรสีน้ำเงิน ที่ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน ถึง 18 ก.พ.🌟 จนถึงวันที่ 18 อีกงาน ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ ประธาน เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน “มหกรรมรวมพลลดกระหน่ำ” สินค้าแบรนด์ดังมากมาย รับวาเลนไทน์ควมตรุษจีน ที่ศูนย์นิทรรศการฯไบเทค🌟 วันศุกร์พรุ่งนี้... 16.00 น. รมว.วัฒนธรรม วีระ โรจน์พจนรัตน์ เปิดนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ หอศิลป์ร่วมสมัยฯจัดร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา และสมาคม LA Artcore ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน🌟



ล้นห้อง : ลักขณ์ วจนานวิช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานล้นห้องพิธีเปิดงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อการผลิตข้าวแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ นาแปลงใหญ่ บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร